

ชื่อเรื่องบทสังเคราะห์จากงานวิจัย แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ  
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

The solution to debt problems of farmers in Tambon Thung Pho  
Subdistrict Administrative Organization, Nong Chang District,  
Uthaitхани Province.

ชื่อนักวิจัย อาจารย์ ดร. พิชญา เหลืองรัตนเจริญ  
สังกัด โครงการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวทำการเกษตร ซึ่งรายได้มาจากการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่ต้องอาศัยดินฟ้าอากาศ เมื่อลักษณะของการดำเนินงานของเกษตรกรขาดความแน่นอนไม่แน่ชัดในเรื่องของรายได้ในแต่ละวัน อันนำมาสู่การบริหารจัดการทางการเงินของเกษตรกร ที่ไม่สามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเป็นระบบ นอกจากเกษตรกรต้องพึ่งพาธรรมชาติแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ที่ถือได้ว่าเป็นต้นทุนในการเพาะปลูกเช่นกันคือ ปุ๋ยและสารเคมี ในการกำจัดศัตรูพืช โดยมุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนั้นให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีความสวยงาม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เมื่อเกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น ย่อมเท่ากับว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชผลทางการเกษตรก็ย่อมเพิ่มขึ้นไปด้วย อันนำมาสู่หนี้สินของเกษตรกรอันเนื่องมาจากการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรจึงต้องพึ่ง แหล่งเงินกู้ต่างๆ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารพาณิชย์อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเงินกู้ผ่านระบบชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับเกษตรกร ภายใต้วัตถุประสงค์เงินกู้นั้นต้องนำไปใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพการเกษตร แต่เป็นที่สังเกตได้ว่าในแต่ละแหล่งเงินกู้ยืมมักจะคำนึงถึงแต่เพียงช่วยเหลือบรรเทาความยากจนให้แก่เกษตรกรเป็นหลัก แต่มิได้มีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดในส่วนของคุณสมบัติผู้กู้ว่าจะกู้ได้เพียงกองทุนเดียวหรือไม่เกินกี่แหล่งเงินกู้ อันนำมาสู่การกู้ยืมเงินที่ซ้ำซ้อน และมีได้เป็นการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรจึงควรที่จะต้องศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพของลูกหนี้หรือผู้ที่มากู้ยืมเงินก่อนที่จะอนุมัติให้กู้ยืมซึ่งต้องมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อมิให้เกิดภาระต่อเกษตรกรที่จะมากู้ยืมเงินเพราะศักยภาพการชำระหนี้ของเกษตรกรประกอบกับดอกเบี้ยที่ต้องชำระโดยกำหนดเป็นกฎหมายอย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังมีในเรื่องของวิธีการชำระหนี้ที่เจ้าหนี้จะต้องให้ความสำคัญ กล่าวคือต้องมีการกำหนดนโยบายรับการชำระหนี้แทนหนี้เงินหรือรับซื้อผลผลิตแทน อันเป็นการลดปัญหาในการขายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางเพื่อแปลงผลผลิตมาเป็นเงินเพื่อใช้ในการชำระหนี้



## ภาคผนวก

ชื่อ อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร -

สังกัด โครงการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Email P-YA.L@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 0865391879

ระดับการศึกษา (Degree)	คุณวุฒิที่ได้รับ	สาขาวิชา (Field of Study)	สถาบันที่สำเร็จ การศึกษา (Graduated form Institution)	ประเทศ (Country)	ปี พ.ศ.ที่สำเร็จ การศึกษา (Year)
ปริญญาเอก	น.ด.	กฎหมายอาญา และ กระบวนการ ยุติธรรมทาง อาญา	มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์	ไทย	2556
ปริญญาโท	น.ม.	กฎหมายอาญา และ กระบวนการ ยุติธรรมทาง อาญา	มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์	ไทย	2548
ปริญญาตรี	น.บ.	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย กำแพง	ไทย	2540

### งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ (Research Interest)

#### งานวิจัยที่ความชำนาญการ

งานวิจัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

งานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

#### งานวิจัยที่สนใจ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเกิดการจัดการรูปแบบใหม่

งานวิจัยที่เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป